

AP/1m
Siam

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่ มท ๐๕๓๑.๑/ว ๒๕๕๙



กระทรวงมหาดไทย

ถนนรัชฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

พศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ชักข้อมความเข้าใจในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูทกภัยและภัยแล้ง

เรียน ผู้วราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓
- ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ดินเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ไปยัง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมแผนงานช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งได้มอบแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาคูทกภัย นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เหมาะสม ถูกต้องตามกฎหมาย ทันต่อการแก้ไขปัญหาและเป็นการป้องกันปัญหาคูทกภัยและภัยแล้งในอนาคต จึงขอชักข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูทกภัยและภัยแล้ง ดังนี้

๑. กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นแหล่งน้ำที่ดินเงิน ให้จังหวัดสั่งการให้อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำดังกล่าว ให้มีสภาพให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ (แก้มลิง) ทั้งนี้ การดำเนินการในกรณีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน โดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในที่ดินสาธารณประโยชน์ได้ดีกว่าเดิม อีกทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูทกภัยและภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลได้เป็นอย่างดี จึงเป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของนายอำเภอท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการได้ สำหรับวิธีดำเนินการให้จังหวัดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ดินเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗

๒. กรณีที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ไม่ใช่แหล่งน้ำ เช่น ทุ่งเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์สุสานสาธารณประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งหมดความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ร่วมกันดังกล่าว หรือไม่มีสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกันอีกต่อไป และมีความเหมาะสมที่จะนำไปดำเนินการเปลี่ยนสภาพให้สามารถใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ (แก้มลิง) ได้ ก็ให้จังหวัดสั่งการให้อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจ

ที่ดิน...

-๒-

ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีลักษณะดังกล่าว เพื่อจัดทำเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ (แก้มลิง) สำหรับวิธีดำเนินการให้จังหวัด
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓

อนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์ที่จะใช้เป็นแหล่ง
เก็บกักน้ำ (แก้มลิง) ตามข้อ ๒ จังหวัดสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ในฐานข้อมูลของกรมที่ดิน
ดังนี้

(๑) จากเว็บไซต์ dolgis.dol.go.th → ลงทะเบียนชื่อผู้ใช้งาน → ค้นหาประเภทเอกสารสิทธิ
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) → เลือกจังหวัด → เลือกภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จะปรากฏ
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและลักษณะรูปแปลงของที่ดินสาธารณประโยชน์แต่ละแปลง หรือติดต่อสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๓ ๒๗๗๓

(๒) จากแผ่น CD ซึ่งบรรจุข้อมูลรูปแปลงที่ดิน บัญชีและแผนที่ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
เป็นรายอำเภอ ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้

เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จึงขอให้สั่งการเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา และ
ส่วนแยก ให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูล รวมทั้งหากต้องมีการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อดำเนินการ
ตามแผนงานดังกล่าว ให้เร่งรัดและสนับสนุนในการรังวัดที่ดินด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๘๓๑-๔๒

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๑๐๑